



ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๖๕๐

ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๕๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

เรียน - บัญชีรายชื่อแนบท้าย -

อ้างถึง หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๕๒๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดแพร่ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (ชั้น ๒) นั้น

ในการนี้ จังหวัดแพร่ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าว หากมีการแก้ไข ขอให้แจ้งทางจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๔๕๓ ๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒ หรือแจ้งทาง e-mail : phraelocal.akp@gmail.com หากพ้นกำหนดถือว่าได้รับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี บุญมาก)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๐๒

ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร ล้างาม

แนบท้ายตามหนังสือจังหวัดแพร่ ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๓๖๕๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

๑	ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๒	ปลัดจังหวัดแพร่
๓	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่
๔	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
๕	ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่
๖	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๗	อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
๘	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๙	ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่ (นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ นายก ทต.ป่าแม่ต)
๑๐	นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่ (นายณัฐพล ทองไหล นายก อบต.เตาปูน)
๑๑	ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือผู้แทน (นายกฤษดา อินทราวุธ กำนัน ต.วังหงส์)
๑๒	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่หรือผู้แทน
๑๓	ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒
๑๔	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๑๕	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ
๑๖	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ สดจ.แพร่

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ (ชั้น ๒)

ผู้มาประชุม

๑. นายชาติรี	บุญมาก	รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
๒. นาย ศุภวิทย์	สุทธิวานิช	แทนปลัดจังหวัดแพร่
๓. นายณัฐนันท์	พุ่มพร	แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่
๔. นายสุทธิพันธุ์	นาระกันทะ	แทนโยธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
๕. นางสาวดารัตน์	สายญาติ	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
๖. นายดุสิต	เกษม	แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่
๗. นายสำรวย	เข็มทองกลาง	อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
๘. นายเสรี	ทรงศักดิ์	แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
๙. นายสุภวัฒน์	ศุภศิริ	ประธานสมาคมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดแพร่
๑๐. นายณัฐพล	ทองไหล	นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่
๑๑. นายประยุทธ์	ชาป้ง	แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่
๑๒. นายต่อพงษ์	ทับทิมโต	ท้องถิ่นจังหวัดแพร่
๑๓. นายประสาน	ชุมภูอินทร์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณสุขท้องถิ่นฯ
๑๔. นางสาวกนกพร	ล่างาม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชุตติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ดิถการกิจจึงได้มอบให้กระผมนายชาติรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทำหน้าที่ประธานกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

นายประสานฯ : ๓.๑ ผลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยจังหวัดแพร่ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๘๒๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกรรมการฯ คณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินผล อำเภอสะอาด เรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๘ อำเภอ ซึ่งมีผลการคัดเลือก “อำเภอสะอาด” ในระดับจังหวัด ดังนี้

๑. รางวัลชนะเลิศ อำเภอสูงเม่น

/๒. รองชนะเลิศ...

๒. รองชนะเลิศอันดับ ๑ อำเภอเมืองแพร่

๓. รองชนะเลิศอันดับ ๒ อำเภอเด่นชัย

๔. รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ อำเภอสอง และอำเภอหนองม่วงไข่

ขอเชิญรับชมวิดีโอสรุปคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “อำเภอสะอาด” ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมอบโล่รางวัลให้กับอำเภอ ทั้ง ๕ แห่ง ในการประชุมกรรมการจังหวัด ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ที่จะถึงนี้ครับ

ประธานฯ : หลักเกณฑ์การประเมินอำเภอสะอาด ได้มีการเพิ่มเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ในส่วนที่เป็นภูมิทัศน์ ถนน ป้าย ช้างทางให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นภาพรวมของอำเภอด้วยครับ
มติที่ประชุม ทราบ

๓.๒ การรายงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่จังหวัดแพร่

นายประธานฯ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางการรวมกลุ่มของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก หรือ ออกล. ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้ประชาชนทราบ และรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจ และสมัครใจทำงาน ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พร้อมทั้งให้พิจารณาดำเนินการตามปฏิทินแนวทางการจัดกิจกรรมสำหรับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ซึ่งกำหนดเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จำนวน ๗.๓ ล้านคน และให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๑ อย่างน้อย ๑ ออกล. ต่อ ๑ คริวเรือน และให้จังหวัดรวบรวมจำนวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และรายงานตามแบบรายงานจำนวนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ จังหวัดแพร่มีจำนวนคริวเรือนทั้งสิ้น ๑๒๑,๖๐๔ คริวเรือน มีผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ๑๕๒,๔๙๔ คน

มติที่ประชุม ทราบ

๓.๓ การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายประธานฯ : ตามที่จังหวัดมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๒๓.๖/ว ๗๒๓๓ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งเร่งรัดและติดตามการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาบำบัดน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารมีจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ประกอบกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๑๖ (นายปรีชา ทองคำ) ได้มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตจากการตรวจราชการ ให้ติดตามและเร่งรัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในพื้นที่ออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน และดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายให้ครบทุกแห่ง รวมทั้งการติดตั้งบ่อดักไขมันในกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็ก และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลการดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร และข้อมูลการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในกลุ่มเป้าหมายระยะแรกในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะโรงเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ดังนี้

/องค์กร...

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๕๖ แห่ง

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติและข้อบัญญัติการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จำนวน ๒๗ แห่ง

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทั้งหมด ๑๒๘ แห่ง ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๔๖ แห่ง

๔. โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๑ แห่ง ดำเนินการติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๖ แห่ง

สำหรับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่มีการประกอบอาหารและล้างภาชนะในบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพราะมีผู้รับจ้างในการดำเนินการ บางแห่งก็อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบ่อดักไขมัน ซึ่งวัตถุประสงค์คือการแยกไขมัน แยกเศษอาหารออกจากร้านที่ทิ้งลงในทางระบายน้ำ หรือห้วย หนอง คลอง บึง ที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะการทิ้งน้ำที่มีไขมันปนเปื้อนจะทำให้ให้น้ำเน่าเสีย และการอุดตันของท่อระบายน้ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ การติดตั้งบ่อดัก ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร จังหวัดเร่งรัดให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่เพราะข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติจะไม่มีผลย้อนหลัง มีผลเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยที่ ปลุกสร้างใหม่ หลังจากข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติบังคับใช้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ และเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ติดตั้งบ่อดักไขมัน

ประธานฯ : บ่อดักไขมันต้องใช้งบประมาณเท่าไรครับ

นายประธานฯ : บ่อดักไขมันมีหลายลักษณะขึ้นอยู่กับการใช้งาน ถ้าใช้ในครัวเรือนสามารถใช้ถึงขนาด ๒๐ ลิตร ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน อาจจะต้องใช้ขนาดใหญ่ ๒๐๐ ลิตร ตลาดสดจะใช้เป็นถังซีเมนต์ บางองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใช้วัสดุมาดัดแปลงทำเป็นบ่อดักไขมันอย่างง่าย ใช้ต้นทุนประมาณ ๑๐๐ - ๒๐๐ บาท ซึ่งรูปแบบกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้ อยู่ที่ท้องถิ่น ท้องที่จะนำไปปรับใช้

มติที่ประชุม ทราบ ขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖

๓.๔ ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติสิ่งปฏิกูลที่จะต้องติดตามให้ อปท. ปรับปรุง

นายประธานฯ : ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๒/ว ๓๓๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่ากรมอนามัยได้ขอความร่วมมือจังหวัดใช้กลไกคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด หรือคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุนและเร่งรัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูล โดยการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องการจัดการ สิ่งปฏิกูล ควบคุมการประกอบ การขนถ่ายและกำจัดสิ่งปฏิกูล และจัดให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อให้สิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และ ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมกันเป็นฉบับเดียวตาม ตัวอย่างกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเนื้อหา ยังไม่มีการปรับปรุงตามตัวอย่างใหม่ของร่างข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติฯ จากกรมอนามัย ซึ่งมีการออกกฎกระทรวงสาธารณสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการปรับปรุงเนื้อหาในข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงดังกล่าว จึงได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้พิจารณายกเลิกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยฉบับเดิมที่ใช้บังคับอยู่ และ จัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติฉบับใหม่ โดยให้แยกเป็น การจัดการมูลฝอยทั่วไป ๑ ฉบับ และ การจัดการสิ่งปฏิกูล ๑ ฉบับ

ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติตามตัวอย่างกรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ครบทุกแห่ง ซึ่งจะเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงให้เป็นไปตามตัวอย่าง กรมอนามัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

มติที่ประชุม ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

นายประธานฯ : ๔.๑ การพิจารณาและประเมินความพร้อมในการทวนสอบ ของข้อมูลโครงการ ถึงขยะเปียกกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ระดับจังหวัด ตามที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ ของประเทศตามนโยบาย ของรัฐบาลที่ได้แถลงในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ว่าประเทศไทย พร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อย่างเต็มที่ทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ. ๒๐๕๐) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี พ.ศ. ๒๖๐๘ (ค.ศ. ๒๐๖๕) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขึ้นทะเบียน โครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการโครงการถึงขยะเปียกกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครบทุกครัวเรือน และจัดทำขยะเปียกสำหรับชุมชนเมือง ครบ ๑๐๐% เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมการ ทวนสอบจากผู้ประเมินภายนอก (VVB) ครั้งที่ ๓ เห็นควรเสนอคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด รับรองข้อมูลตามตาราง แนบวาระการประชุม และส่งแบบรายงานการจัดทำถึงขยะเปียกกลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบรายงาน ก.) ไปยังกระทรวงมหาดไทย ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ และรับรองข้อมูลการดำเนินการโครงการถึงขยะเปียกกลดโลกร้อนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ครบทุกครัวเรือน เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป

นายประธานฯ : ๔.๒ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการ จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริดขอความเห็นชอบจาก คณะกรรมการปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดแพร่ เพื่อใช้ประกอบคำขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ (ป.ส.๑๗) ซึ่งหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๑๐๖๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ แจ้งว่าพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติว่า ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วน ราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ ได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ (๖) ได้กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ได้แก่ เอกสารหลักฐาน

ที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านันตั้งอยู่ด้วย และพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง ประกอบกับ แบบคำขอ อนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ต้องแนบเอกสารหลักฐานที่แสดงการพิจารณาให้ความเห็น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านันตั้งอยู่ด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนนำเสนอสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นที่พิจารณาถึงผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ และความเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน รายงานว่าได้เสนอเรื่อง การขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเข้าทำประโยชน์ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน ตามที่อบต.น้ำร้อนได้ขออนุญาตดำเนินการโครงการ บริหารจัดการขยะชุมชน ตำบลน้ำร้อน อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ปัจจุบันได้ดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ ณ บริเวณป่าเสื่อมโทรม หมู่ ๒ ตำบลน้ำร้อน เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา สภาพแวดล้อมของพื้นที่ป่าเป็นที่ราบเชิงเขาไม่มีแหล่งน้ำ ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน และได้ยื่นขออนุญาตดำเนินการไปตั้งแต่ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.น้ำร้อน เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และได้ขอความเห็นในการประชุม สภาสมัชชวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุม พิจารณาแล้ว จุดดำเนินการดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควรและไม่มีผลกระทบต่อชุมชน จึงมีมติ เห็นชอบให้ดำเนินการได้ รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสภา ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๓ (หน้า ๗) เพื่อให้การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (ป่าห้วยเปี้ยและป่าห้วยบ่อทอง) เพื่อดำเนินการเข้าทำประโยชน์เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชน (บ่อทิ้งขยะตำบลน้ำร้อน)

ประธานฯ : การขอใช้พื้นที่ป่าจัดทำบ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เป็นลักษณะฝังกลบ ซึ่งมีพื้นที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๐ ตารางวา มีระบบการจัดการจัดการสมบูรณ์หรือไม่ พื้นที่บริเวณนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ ตามหลักคือการพิจารณาว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ ถูกสุขลักษณะ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ จังหวัดแพร่ก็จะมีการบริหารจัดการขยะเพิ่มขึ้น เนื่องจากตอนนี้มีที่ตำบลป่าเมตเพียงแห่งเดียว แต่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อนมีศักยภาพเพียงพอหรือไม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ถ้าสามารถดำเนินการได้ก็ควรให้ความเห็นชอบ แต่หากไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ก็ให้ใช้บ่อที่มีระบบการจัดการที่ถูกต้องในพื้นที่อื่นๆ

นางสาวธิดารัตน์ฯ : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติได้ประสานเบื้องต้นกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ การพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า ในกรณีที่เกิดกิจกรรม หรือโครงการที่จะขอรับการอนุญาต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานผู้ยื่นคำขอดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอื่นให้แล้วเสร็จก่อนที่จะยื่นเอกสารไปยังสำนักงานป่าไม้ ซึ่งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบกฎหมายของกรมควบคุมมลพิษ จะพิจารณาที่พื้นที่ (พื้นที่ที่ไม่ควรใช้มีอะไรบ้าง) และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะได้รับการอนุญาตจะต้องมีดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครบแล้ว และผ่านแล้ว สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ จึงจะพิจารณา

ประธานฯ : กรมป่าไม้ก็ต้องการให้ผู้ขออนุญาตดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประชาชนในพื้นที่ ศึกษาข้อดี ข้อเสีย ต้องความคิดเห็นของหน่วยงานอื่นประกอบก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ใช้พื้นที่ป่าในดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ เป็นประโยชน์สาธารณะ

ซึ่งต้องพิจารณาการว่าองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดมีระบบการบริหารจัดการขยะเป็นอย่างไร อาจจะต้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดส่งแผน โครงการที่จะต้องจัดทำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีแผนงาน โครงการที่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เช่น การปูผ้าอย่างก่อนการฝังกลบ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชน ไม่กระทบต่อพื้นที่ป่า

นายประธานฯ : ในปัจจุบันองค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่มีบ่อขยะ จะมีลักษณะเป็นแบบฝังกลบ ซึ่งไม่มีการปูผ้าอย่าง ป้องกันการปนเปื้อนจากน้ำชะขยะ นอกจากนี้รายละเอียดโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดระบุเพียง “บริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตเป็นป่าเสื่อมโทรม หมู่ ๒ ตำบลน้ำรัด เนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา สภาพแวดล้อมของพื้นที่ป่าเป็นที่ราบเชิงเขาไม่มีแหล่งน้ำ ไม่มีลำห้วยไหลผ่าน และได้ยื่นขออนุญาตดำเนินการไปตั้งแต่ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.น้ำรัด เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว และได้ติดตามดำเนินการแก้ไขประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด อบต.น้ำรัดเป็นที่แรกที่ขออนุญาตไปจนล่าสุดได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าตามที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น และสภาอบต.น้ำรัด ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว”

นายสุภวัฒน์ฯ : ประเด็นนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับตำบลป่าเมตต์ที่เอกชนมาขอความเห็นชอบคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย แต่ด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยยังไม่รองรับ แต่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแล(พี่เลี้ยง)ในแต่ละด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายหรือไม่ เป็นไปตามแบบที่กรมควบคุมมลพิษกำหนดไว้หรือไม่ ก็จะเป็นความเห็นของกรรมการในแต่ละด้าน แล้วส่งเป็นข้อเสนอแนะให้กับเทศบาลตำบลป่าเมตต์ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ให้ความเห็นเรื่องระบบการจัดการขยะมูลฝอยได้ แต่การเห็นชอบพื้นที่ป่าไม่ให้ดำเนินการจัดทำบ่อขยะนั้นอยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯรับ และอีกประการหนึ่งคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ระบุไว้ชัดเจนใน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ ก็ได้ระบุในเรื่องนี้ไว้ครับ

นายดุสิตฯ : ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ (๖) ได้กำหนดเอกสารที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ได้แก่ เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ด้วย ซึ่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดถึงสถานที่ ซึ่งห้ามใช้ หรือสถานที่ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและลักษณะที่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ - ๖ ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปสำรวจ และสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน

ประธานฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดต้องกลับไปดำเนินการ ทบทวน ระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งของสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ หรือพื้นที่ป่า โดยไปขออนุญาตหรือให้หน่วยงานนั้นๆเป็นผู้รับรองว่าได้ดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว จึงรวบรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม่ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓

มติที่ประชุม มีความเห็นให้องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรัดพิจารณาโครงการบริหารจัดการขยะต้องมีรายละเอียดแผนงานการดำเนินการ ให้เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล มีการบริหารงานจัดการให้ถูกสุขลักษณะ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์

การคัดเลือกสถานที่ตั้งสำหรับการฝังกลบมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๖๐ หากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำริดได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถส่งเรื่องให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ ได้โดยตรง เนื่องจากไม่มีระเบียบกฎหมายระบุว่าต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด

นายประสานฯ : ๔.๓ การยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง

ตามที่จังหวัดได้แจ้งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของประเทศมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) และเก็บขนขยะไปยังเจ้าภาพของกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะปลายทาง ซึ่งจะส่งผลให้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้องลดลง โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการบริหารจัดการขยะปลายทางให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ แห่ง ที่ยังไม่มีการให้บริการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยให้ชาวบ้านจัดการเองในพื้นที่ ให้รายงานผลและแนวทางการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ให้จังหวัดทราบ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน นั้น

ซึ่งข้อมูลเดิมจากการประชุมครั้งที่ผ่านมามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗ แห่ง ดังนี้ อบต.สะเอียบ อำเภอสอง อบต.ห้วยโรง อบต.ไผ่โพน อำเภอร่องกวาง อบต.แม่ป่าก อบต.แม่เก็ง อบต.แม่พุง อบต.สรอย อำเภอวังชิ้นที่ยังไม่มีการจัดการขยะมูลฝอยในการเก็บขนและกำจัด โดยให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้จัดการเอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้ออกพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไป จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. อบต.สะเอียบ อำเภอสอง และ อบต.ห้วยโรง อำเภอร่องกวาง มีการดำเนินการบริหารจัดการขยะครบ ๓ ระยะแล้ว คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เห็นควรกำชับการดำเนินการในสถานที่กำจัดขยะให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะ จึงขอถอนรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๒ แห่ง ออกจากบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการขยะ

๒. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เหลือ ๕ แห่ง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

๒.๑ อบต.ไผ่โพน อำเภอร่องกวาง อบต.แม่ป่าก และ อบต.แม่เก็ง อำเภอวังชิ้น ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ๒ ระยะ คือ ต้นทาง และปลายทาง ให้พิจารณาการดำเนินการเก็บขนขยะ (กลางทาง) ที่มีการดำเนินการอยู่ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๖๗ (๒) กำหนดให้การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และกำชับการดำเนินการในสถานที่กำจัดขยะให้มีการดำเนินการที่ถูกสุขลักษณะ

๒.๒ อบต.แม่พุง และ อบต.สรอย อำเภอวังชิ้น อยู่ระหว่างดำเนินการให้เร่งรัดการดำเนินงาน ให้ครบถ้วนทั้ง ๓ ระยะ เพื่อให้เป็นไปตามข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง โดยอยู่ระหว่างการจัดทำประชาคม เพื่อดำเนินการจัดการขยะที่ทำโดยหมู่บ้านมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการ

เรียนมาเพื่อพิจารณาถอนรายชื่ออบต.สะเอียบ อำเภอสอง และ อบต.ห้วยโรง อำเภอร้องกวาง
ออกจากบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการขยะ คงเหลือเพียง ๕ แห่ง

ประธาน : ในกรณีอบต.แม่พุง และ อบต.สรอย ไม่ได้มีการดำเนินการต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ใช่หรือไม่
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ การรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน หรือป้าย
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการขับเคลื่อนการทำงานของ ออถ. อย่างน้อยทั้ง อปท.นี้ น่าจะมีการดำเนินการต้นทาง
ดังนั้นการรายงานต้องมีการดำเนินการต้นทาง แล้วการดำเนินการกลางทางและปลายทาง ทั้ง ๒ อปท. ได้
ดำเนินการอย่างไร

นายประธาน : จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ผ่านมา ได้มีมติว่าไม่ได้ดำเนินการทั้งต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง แต่จากการที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบปรากฏว่าต้นทาง คือ
การคัดแยกขยะ กับปลายทางคือบ่อกำจัดขยะ อปท.มีทั้ง ๗ แห่ง ได้ดำเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่อบต.สะเอียบ และ
อบต.ห้วยโรง ได้มีการดำเนินการกลางทางเพิ่มเติม คือการจัดการเก็บขยะ เนื่องจากได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการจัดซื้อรถขนขยะ สำหรับอปท.ที่เหลือ ๕ แห่งนั้น อยู่ระหว่าง
การดำเนินการกลางทางคือการเก็บขนขยะ โดยแยกเป็น อบต.ไผ่โทน อำเภอร้องกวาง อบต.แม่ป่าก และ อบต.
แม่เก็ง อำเภอวังชิ้น ยังไม่มีการเก็บขนขยะ โดยให้ชาวบ้านนำไปทิ้งหรือกำจัดเอง ส่วนอบต.แม่พุง อำเภอวังชิ้น
อยู่ระหว่างการจัดทำประชาคมเพื่อย้ายการดำเนินการจากคณะกรรมการหมู่บ้านมาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการ สำหรับ อบต.สรอย อำเภอวังชิ้น ให้ดำเนินการกลางทางดังกล่าวและปลายทางคือการกำจัด ให้เป็นไป
ตามอำนาจหน้าที่

ประธาน : จังหวัดแพร่มีระบบการจัดการขยะอยู่แล้ว ซึ่งมี Clusters ที่ตำบลป่าแม่ตอยู่แล้ว ให้บริษัทที่ป่าแม่ต
ดำเนินการรับขนขยะ ซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้อปท.ทั้ง ๕ แห่ง ดำเนินการระหว่างการจัดสรรงบประมาณ
ในการซื้อรถเก็บขนขยะ

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ : แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งนั้น คือการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดการขยะโดยใช้ Clusters เป็นที่ทิ้งขยะ แต่ด้วยระยะทางในการขนขยะ
เช่น อบต.สรอย มายังป่าแม่ต มีระยะทางถึง ๑๐๐ กิโลเมตร ทำให้ชาวบ้านมีการจัดการขยะโดยวิธีการเผา
ก่อให้เกิดมลพิษ และ PM ๒.๕ ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเบื้องต้น ให้ดำเนินการ
จัดทำแผนเพื่อของบประมาณ

นายณัฐพล : การจัดการขยะมูลฝอยบางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นบ่อขยะที่ไม่ถูกหลักวิชาการ บาง
แห่งก็มีปริมาณมาก ล้นบ่อขยะ ทำให้มีขยะตกค้างในพื้นที่ และการกั้นเงินงบประมาณจะต้องดำเนินการทุกปี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ก่อให้เกิดปัญหาในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยใน
พื้นที่ กรณีชาวบ้านดำเนินการเองเก็บค่าเก็บขนขยะครัวเรือนละ ๑๐ - ๑๕ บาทต่อเดือน คงไม่เพียงพอต่อการ
บริหารจัดการขยะ

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ถอนรายชื่อ อบต.สะเอียบ อำเภอสอง และ อบต.ห้วยโรง อำเภอร้องกวาง ออกจาก
บัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีการจัดการขยะ คงเหลือเพียง ๕ แห่ง

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง ๕ แห่ง ให้ดำเนินการเก็บขนตามอำนาจหน้าที่ กรณีไม่มี
รถขนขยะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจ้างผู้รับจ้างเอกชนให้เข้ามาดำเนินการเพื่อเป็นการบริการ
สาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้มีแผนการดำเนินการ และรายงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ

นายประธานฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ขอความเห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการไพโรไลซิส จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณา

มติที่ประชุม ให้เสนอพิจารณาได้

นายณัฐพลฯ : เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน ๔.๗ ล้านบาท แรกเริ่มจะดำเนินการเป็น Clusters แต่มีปัญหาด้วยตำบลละเอียดเป็นพื้นที่ป่าจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยภายในเขตพื้นที่ได้ประมาณ ๗.๕ ตันต่อวัน การดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เป็นแบบการฝังกลบ โดยนำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวม ไปกำจัด ณ บ่อขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ตั้งอยู่ที่ บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ ๔ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มีพื้นที่ดำเนินการ ๓ ไร่ ๑ งาน อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระยะทาง ๓ กิโลเมตร ขยะที่เกิดขึ้นส่วนมากมาจากการ ดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลเตาปูน ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้มอบหมายให้ ผู้ที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการขยะในชุมชนได้ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเรื่องของการคัดแยก ประเภทขยะมูลฝอยและมีการรณรงค์ในพื้นที่ตำบลเตาปูนในเรื่องการบริหารจัดการ คัดแยกขยะในครัวเรือนซึ่ง ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้านแต่ยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน ยังมีครัวเรือนที่ยังไม่จัดการ ขยะจากต้นทางจึงทำให้ตำบลเตาปูนยังมีขยะทั่วไปอยู่ในปริมาณมาก ปัจจุบันบ่อขยะขององค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูนเริ่มจะไม่เพียงพอในการรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนได้ ไปศึกษาดูงาน กับกลุ่มแนวร่วมปฏิวัติขยะ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีการจัดการขยะ ประเภทพลาสติกโดยใช้ กระบวนการไพโรไลซิส ซึ่งเป็นกระบวนการทางเคมีความร้อนที่เปลี่ยนรูปของชีวมวล พลาสติกกรรมถึงยางที่ใช้ แล้วเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าทางความร้อนสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ถ่าน เป็นต้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะด้วย กระบวนการ ไพโรไลซิสขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่กำจัดขยะที่ยั่งยืนและได้ทรัพยากรหมุนเวียนที่เป็นน้ำมัน เชื้อเพลิงมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชุมชน เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อจะได้ขอรับการสนับสนุนหรือหา แหล่งเงินทุนจากที่ต่างๆต่อไป

ประธาน : การจัดการขยะมูลฝอยเป็นการรับซื้อขยะพลาสติก ให้ผู้ขายคัดแยกก่อนนำมาขาย หรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนเป็นผู้คัดแยกเอง การใช้วิธีนี้จะได้น้ำมันประเภทใด มีการศึกษาตลาดในการขายน้ำมัน แล้วหรือไม่ คุณภาพของน้ำมันที่ได้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่

นายณัฐพลฯ : องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนจะเป็นผู้รับซื้อแต่ผู้ขายจะต้องคัดแยก และต้องมีการทำความสะอาดและทำให้แห้งก่อนนำมาขาย เมื่อนำหีบเป็นน้ำมันจะได้มันเตา ซึ่งสามารถใช้ในเครื่องจักรทางการเกษตร หรือใช้งานฉาปนกิจ ซึ่งคุณภาพของน้ำมัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเป็นผู้ออกแบบเครื่องจักร ดูแลในเรื่องของคุณภาพเครื่องจักร และคุณภาพน้ำมันที่ได้ครับ

นายสุภวัฒน์ฯ : โครงการบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการ ไพโรไลซิสเป็นกระบวนการเปลี่ยนสูตรเคมีของ พลาสติกเป็นปิโตเคมี จะใช้วิธีการอบ การเผา ในเตาที่ไม่มีออกซิเจน อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ องศา ซึ่งจะไม่มีมลพิษในกระบวนการผลิต (การเผา การหลอมละลายของพลาสติก) ซึ่งเป็นประเด็นคือ พลาสติก ๑ กิโลกรัม สามารถผลิตน้ำมันได้ประมาณ ๐.๓ - ๐.๔ ลิตร คุณภาพน้ำมันคือน้ำมันเกรดผสมหรือ

/ที่เรียกว่า...


ที่เรียกว่าน้ำมันเตา จะใช้ในเครื่องเดินเรือ เครื่องเดินช้า เครื่องยนต์ทางการเกษตร เครื่องยนต์ลูกสูบเดี่ยว สามารถใช้ได้รับมาตรฐาน หรือเครื่องเครื่องปั้นไฟซึ่งน้ำมัน กรณีเครื่องผลิตรุ่นใหม่จะมีทอกกันเพิ่มเติม แยกชั้นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน แต่ปริมาณน้ำมันในแต่ละรอบจะไม่เท่ากัน ตามเอกสารขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเตาปูนเป็นเครื่องจักรขนาด ๒๐๐ ลิตร ก็จะใช้พลาสติกประมาณ ๕๐๐ กิโลกรัมต่อวัน องค์การบริหาร ส่วนตำบลเตาปูนจะสามารถหาปริมาณขยะพลาสติกขนาดนั้นได้หรือไม่ และองค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูนจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย ๒ คน เพราะเคยมีเหตุการณ์ถังไฟโรไลซิระเบิดที่จังหวัด สกลนคร

นายณัฐพล : สำหรับตลาดผู้ที่จะมารับซื้อน้ำมันจะเป็นเครื่องยนต์ทางการเกษตร (รถอีแต๊ก) ที่เข้าร่วม โครงการ ซึ่งก็พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ ก็จะเป็นการประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งการจัดการขยะพลาสติก ลดค่าใช้จ่าย(น้ำมัน)ในภาคการเกษตร

มติที่ประชุม เห็นชอบ ในหลักการดำเนินการตามโครงการฯ และขอให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธาน มีกรรมการท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม และขอขอบคุณทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวกนกพร ล้างาม)
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายต่อพงษ์ ทับทิมโต)
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

